

ly hoang

THÁNH CA TIN MỪNG - CN28TN-A - THỜ TÌNH CHÚA GIÊSU

Kính chúc Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh Chị và Gia Đình chúng tôi tuôn vui vẻ - bình an. HXLy.

Ngày đó Thiên Chúa sẽ thi ân tể ơn dồi dào cho dân tộc, thi ân tể ơn dồi dào ngon. Ngày đó Thiên Chúa sẽ thi ân tể ơn dồi dào, không còn nhọc nhằn chuyên cần buồn phiền nữa. Ngay cả cái chết, Ngài cũng hãy yên tâm. Chính Thiên Chúa sẽ lau khô nhọc nhằn giọt lệ, chính Ngài sẽ yên tâm dân Ngài.

Tất cả nhọc nhằn đau trên là do chúng ta Nạn Trại, nên đó Thiên Chúa sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của con người, nên đó con người sẽ được toại nguyện và hạnh phúc. Thiên Chúa là người mà mọi hy vọng của con người. Ngài không chết là Đấng thoả mãn nhu cầu vật chất, cho con người luôn sống hạnh phúc ngày, hoặc thi ân tể ơn dồi dào ngon; nhọc nhằn Ngài còn đang đầy mọi hy vọng, Ngài biết đời lòng người, Ngài là Đấng cứu đời.

Đức tin "Nạn Trại" là hạnh ân Thiên Chúa ban cho con người, cho mọi dân tộc cho không chết riêng cho dân tộc Do Thái, cho mọi người thành tâm thiện chí cho không phải chết cho nhọc nhằn người mang danh Công Giáo. Thiên Chúa muốn chia sẻ sự sống vĩnh cửu của Ngài với mọi người thuộc mọi dân tộc, vì nếu không vậy Ngài đâu tạo ra đời này. Ngài tạo ra đời con người, để con người được chia sẻ sự sống thần linh với Ngài.

Số phận do đức tin không chết là tạo do làm theo như mình muốn, nhọc nhằn còn là làm nhọc nhằn gì lý trí thực sự và đúng là thật. Con người là thực tại có thân xác, con người chịu nhọc nhằn chi phí của nhọc nhằn đức hạnh vật lý. Con người không có đức tin vật lý tuy nhiên nhọc nhằn con người có đức tin luân lý. Con người có đức tin sống theo lý trí hay theo bản năng.

Khi Chúa Giêsu dùng đức ngôn chiêng áo của Ngài nói về nhọc nhằn đau khổ mà không đón nhận Tin Mừng phải có đức đức vào Nạn Trại, dĩ nhiên Ngài không muốn nói về cái áo theo nghĩa thông thường mà là nói về cái thái độ bên trong, tức nhọc nhằn đức tính, hay nói đúng hơn đức tính thiện mà người đó phải có. Nói theo thánh Phaolô thì đức áo của Ngài đây là đức đức con người mà đức đức đức nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Hay nói một cách đơn giản hơn, đó là hãy đức đức Đức Kitô.

Một đức Đức Kitô là mang nhọc nhằn tâm tình của Ngài, là sống hiên ngang và khiêm tốn, biết chia sẻ nên biết hạnh phúc của người anhem, biết yêu thương cho đức cùng như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta và hiên ngang sống mình vì chúng ta.

Một đức Đức Kitô là nên giống Ngài, đó là đức đức áo của Ngài mà tất cả nhọc nhằn ai được nghe Tin Mừng và đón nhận đức đức vào Nạn Trại Chúa phải đức đức. Thế nhọc nhằn, có đức đức ai trong chúng ta đã đức đức đức đức Đức Kitô như thế hay chưa?

Lạy Chúa hôm nay nhờ cớ này cho chúng ta và nhờ ngài lạy cam kết khi chúng ta Phép Rửa Tội, một trong những ý tưởng đầy ý nghĩa của Bí Tích này là chiếc áo trắng mà Giáo Hội phôi lên cho chúng ta. Chiếc áo trắng này là căn cứ của Kitô của chúng ta, chúng ta không chỉ mang nó mỗi năm một lần, mà mỗi tuần một lần hay thậm chí cho đến khi ta nhận một lần nữa. Chiếc áo trắng này là tiếng nói của chúng ta, chiếc áo trắng này là Tin Mừng Chúa Kitô mà chúng ta phải sống từng giây phút trong cuộc sống. Có sống như thế chúng ta mới thật sự cảm nhận được niềm vui khi tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể mà Chúa dọn ra cho chúng ta mỗi ngày, nhất là ngày Chúa Nhật. Có sống như thế nhờ ngài xung quanh mỗi nhìn vào chúng ta mà ngài khen Cha chúng ta ở trên trời.

Trong ngày lãnh bí tích rửa tội, ngài chúng ta chính thức gia nhập Hội Thánh, linh mục chỉ sự thay thế Hội Thánh trao cho chúng ta tấm áo trắng và ngài kêu gọi: "Con đã trở nên tể o và tể m và đã mặc lấy Chúa Kitô. Vì vậy con hãy nhận chiếc áo trắng này, hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, để con được sống muôn đời".

Xin cùng khấn cầu Thiên Chúa giúp chúng ta đừng ngừng luyện tập áo cũ đã hoen ố vì vô vàn thói xấu tật h. Hãy dứt khoát cởi bỏ nó để quy tâm mặc lấy áo mới, mặc lấy Đức Kitô, mang những tâm tình cao đẹp như Chúa Giêsu, cầu xin ôn hòa nhân ái như Chúa Giêsu, biết tha, yêu thương và phục vụ như Chúa Giêsu; Nhờ đó, chúng ta sẽ được cùng với Chúa được tiệc vui muôn đời.

***" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."***
